



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

## นพ.จักรกรูญ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

### ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

\*\*\*\*\*

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์จักรกรูญ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย



เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดทำข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ตามช่องทางต่างๆ ร่วมกับศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดย คุณกวีวิธน์ คุณาพัทธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้โดยง่ายหลากหลายช่องทาง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันการแพทย์แผนไทยจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งได้ดำเนินโครงการ “ตลาดเกษตรสนามเป้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตัดวงจรโควิด” มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ.5” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร รวมถึงการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นหน่วยงานที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าในอนาคต ปัจจุบันได้มีการการต่อยอดดำเนินการให้ “ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ.5” เป็นศูนย์สมุนไพรไทย และเป็นสื่อกลางในการรับซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน จากเกษตรกร และเป็นศูนย์แห่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เผยแพร่ทั้งสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปให้ข้อมูลด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง การประชุมหารือในครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันว่าสถาบันการแพทย์แผนไทยจะเป็นฝ่ายจัดทำข้อมูลด้านสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ผู้ที่มีอาการ Long Covid โดยศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า จะเป็นฝ่ายนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน







